
 

ส ำเนำ 
 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 
 สมัยประชุม สมัยสำมัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 1/2564 
วันพุธท่ี  23  มิถุนำยน  2564  เวลำ  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 

 
 

 
 

ประกอบ 
1.  เรื่อง  ขออนุมัตโิอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564  แผนงำนเคหะและชุมชน

หมวดค่ำที่ดนิและสิง่ก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณปูโภค 
2. เรื่อง  พิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบร่ำงข้อบงัคบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  เรือ่ง  

กำรบรหิำรกิจกำรสถำนีสบูน้ ำด้วยไฟฟ้ำหว้ยไข่เขียด  -  วังกอง  พ.ศ.2564  (กรณี
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสองคอนด ำเนนิกำรเอง) 

        
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน   
อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 



 
ส ำเนำ 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  
                                      สมัยสำมัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1/2564 

วันพุธท่ี  23  มิถุนำยน  2564   เวลำ  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายเมฆินทร์  อินทะยศ ประธานสภา อบต. เมฆินทร์  อินทะยศ  
2 นางอรทัย  ค าอ้าย รองประธานสภา อบต. อรทัย  ค าอ้าย  
3 นางแสงรุณ  สีกา ส.อบต.หมู่  7 แสงรุณ  สีกา  
4 นายเอี่ยม  แก้ววังอ้อ ส.อบต.หมู่  6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ  
5 นางสุจินันท์  ค าอ้าย ส.อบต.หมู่  6 สุจินันท์  ค าอ้าย  
6 นายสังเวียน  พันแพง ส.อบต.หมู่  5 สังเวียน  พันแพง  
7 นายดิเรก  บุญเทศ เลขานุการสภา อบต.สองคอน ดิเรก  บุญเทศ  
8 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา ส.อบต.หมู่  2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา  
9 นางจ ารัส  ท้าววงษ์ ส.อบต.หมู่  3 จ ารัส  ท้าววงษ์  

10 นายธีรนัย  อินฟากท่า ส.อบต.หมู่  5 ธีรนัย  อินฟากท่า  
11 นางรัดดา  เพียงตา ส.อบต.หมู่  8 รัดดา  เพียงตา  
12 นายอ าคา  เมืองบัวผัน ส.อบต.หมู่  4 อ าคา  เมืองบัวผัน  
13 นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ ส.อบต.หมู่  1 กิตติพงษ์  เอียวงษ์  
14 นายสาลี  จันท าโรง ส.อบต.หมู่  4 สาลี  จันท าโรง  
15 นายม่วน  สอนงอก ส.อบต.หมู่  9 ม่วน  สอนงอก  
16 นายวันชัย  ปีลา ส.อบต.หมู่  9 วันชัย  ปีลา  
17 นางนวลศรี  เข็มทิศ ส.อบต.หมู่  3 นวลศรี  เข็มทิศ  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายก อบต.สองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว  
2 นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง  
3 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ  
4 นางสาวพรพิมล  ก ามาแสน เลขานุการ นายก อบต.สองคอน พรพิมล  ก ามาแสน  
5 นางส าราญจิต  อินทะยศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1 ส าราญจิต  อินทะยศ  
6 นางสมจิต  ใบผุย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  3 สมจิต  ใบผุย  
7 นางเทวี  อุ้ยแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  4 เทวี  อุ้ยแก้ว  
8 นายประมวล  บุสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7 ประมวล  บุสอน  
9 นางจันทร์เพ็ง  อุ่นค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  9 จันทร์เพ็ง  อุ่นค า  

10 นางล าเยา  แก้วฟอง สารวัตรก านันต าบลสองคอน ล าเยา  แก้วฟอง  
11 นายบ ารุง  จันโสดา ผู้อ านวยการกองช่าง บ ารุง  จันโสดา  
12 นางค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าส านักปลัด ค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล  
13 นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธา ณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล  
14 นางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นฤนาถ  ปั้นนาง  
15 นางสาวกัญญารัตน์  ชมช่ืน นักทรัพยากรบุคคล กัญญารัตน์  ชมช่ืน  
16 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อ านวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา  
17 นางสาวกิจติญา  อูบแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กิจติญา  อูบแก้ว  

 
ผู้เข้าประชุม             17 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        17 คน 
ผู้ไม่มาประชุม         -   คน   
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 
เลขานุการสภา  บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจ านวน  17  คน  ถือว่าครบองค์

ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน   จุดเทียนธูป  บูชาพระ
รัตนตรัย  และขึ้นท าหน้าท่ีด าเนินการ  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  

ประธานสภา ด าเนินการจุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ท่ีนั่ง   
ประธานสภา เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2563  ในพุธท่ี  23  
มิถุนายน  2564  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมปกติ   รวม  5  วาระ  แล้วจะต่อ
ด้วยสุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านได้รับทราบ
แล้ว  ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมและเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวำระที่  1 เร่ือง   ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ                 การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2564  และได้อ่านประกาศ

องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  
ครั้งท่ี  1/2564  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๒1  ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   ปี พ.ศ. 2564ได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน  สมัยสามัญประจ าปี  ๔  สมัย  โดยก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  
2   ในเดือน  มิถุนายน  ระหว่างวันท่ี  16  -  30  มิถุนายน  พ.ศ.2564  นั้น 
       ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน จึงขอประกาศการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2564 สมัย
แรก  ไม่เกิน  ๑๕  วัน    วัน  เพื่อพิจารณา  ๑.) เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2564  แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  และ  2.)  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด  -  วังกอง  พ.ศ.2564  (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอนด าเนินการเอง)  ขึ้นในวันพุธท่ี  23  มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.  ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ ณ  วันท่ี 15  เดือนมิถุนายน  2564  ลงช่ือนายเมฆินทร์  อินทะยศ   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  
ประจ าปี  2564    

ประธานสภา            เลขานุการสภาได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน สมัย
ประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564  แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุก
ท่านแล้ว   ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.  วันศุกร์ท่ี  23  เมษายน  2564 

เลขานุการสภาฯ                       เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม   
                               ใน ฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม 
                               สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564    วันศุกร์ท่ี  23  เมษายน  2564 
                               มี  จ านวน  22  หน้า   ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติม 
                               ข้อความประการใด 
ประธานสภา                        มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มี 
                               ถือว่าท่ี ประชุมสภา อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน   
                               สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564    วันศุกร์ท่ี  23  เมษายน   
                               2564 
ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัย 
                               วิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564    วันศุกรท่ี์  23  เมษายน  2564                                
 
ระเบียบวำระที่  3    เร่ืองกระทู้ถำม 
 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวำระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564  แผนงำนเคหะ 
                                     และชุมชน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่ง 
                                     สำธำรณูปโภค 
ประธานสภาฯ             ต่อไปเป็นเรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  

ขอให้  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สอง
คอน ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ี
เกี่ยวข้องในการโอนให้ท่ีประชุมทราบ  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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ผู้อ านวยการกองคลัง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก่อนท่ี 
รักษาราชการแทน        จะให้ท่านนายก อบต. ได้ช้ีแจงให้รายละเอียดขออนุมัติการโอนฯ ดิฉันขอช้ีแจง 
ปลัด  อบต.                ระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการโอนฯ  แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย  ซึ่ ง เป็นอ านาจของสภา อบต .   ดังนี้ ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี  พ.ศ. 
2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณในข้อ  27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง  ปริมาณ  คุณภาพ
เปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ทราบและด าเนินการพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา   ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ท่ีได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายทางราชการเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้สมาชิกสภา อบต.  รับทราบ  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ  และต่อไป
ขอเรียนเชิญนายก อบต.  ในฐานะผู้บริหารท่ีขออนุมัติต่อสภา  ขอเรียนเชิญ 

นายก  อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผู้มีเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน                 
กระผมนายสุนีย์   อุ้ยแก้ว  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้จัดต้ังงบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
ไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าท่ี ดินและส่ิงก่อสร้ าง   ประเภท  ค่าก่อสร้ าง ส่ิง
สาธารณูปโภค และแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โดยได้ก าหนดงบประมาณเพื่อใช้ด าเนินการในด้านโครงการโครงสร้าง
พื้นฐาน  แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาเหล็กในท้องตลาดปรับราคาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการได้ กระผมจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  เพื่อให้ด าเนินการได้ต่อไปดังนี้   

  โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  จ านวน  8  โครงการดังนี้ 
1.  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธีภพ  ขวานา  (ซอย  5)  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธีภพ  ขวานา  (ซอย  5)  หมู่ท่ี  4  ต าบลสอง
คอน  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  124  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี  หรือมีผลทางคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  434.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ี 
อบต.สองคอนก าหนด  จ านวน  1  แห่ง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  งบประมาณท่ีต้ังไว้  219,800  บาท  
ต้องกำรโอนเพิ่ม  29,200  บำท 

2. ก่อสร้าง  คสล.จากบ้านนายช่อ  จันทร์น้อย - ล าน้ าปาด  หมู่ท่ี  7  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายช่อ  จันทร์น้อย  -  ล าน้ าปาด  หมู่ท่ี  7  
ต าบลสองคอน  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  65.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ีพร้อมท่อ 
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3.  ระบายน้ า  1  แถว  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและประมาณการท่ี  
อบต.สองคอนก าหนด  จ านวน  1  แห่ง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  งบประมาณต้ัง  103,800  บาท  
ต้องกำรโอนเพิ่ม  13,200  บำท 

4. ก่อสร้างถนน  คสล.ซอย  22  หน้าโรงเรียนวังกอง  ม.7  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย  22  หน้าโรงเรียนวังกอง  หมู่ท่ี  7  ต าบลสองคอน  
อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ีหรือมีผิวทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
240.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ี  อบต.สอง
คอนก าหนด  จ านวน  1  แห่ง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242)    งบประมาณต้ังไว้  121,500  บาท 
ต้องกำรโอนงบประมำณเพิ่ม  15,500  บำท 

5.  ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยนาอีเสา  -  บ้านนายสลิด  ม.5  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยนาอีเสา  -  บ้านนายสลิด  หมู่ท่ี  5  ต าบลสองคอน  
อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  113  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี  หรือมีผลทางคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  452.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ี อบต.
สองคอนก าหนด  จ านวน  1  แห่ง  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240)  
งานไฟฟ้าถนน (00242)  งบประมาณต้ังไว้  228,400  บาท  ต้องกำรโอน
เพิ่ม  30,500  บำท 

6. ก่อสร้างถนน คสล.สายนาห้วยเทิบ  -  ข้างโรงเรียนวัดโพนดู่  ม.2  เพื่อจ่ายเห็น
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนาห้วยเทิบ  -ข้างโรงเรียนวัดโพนดู่  หมู่ท่ี  2  ต าบล
สองคอน  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
110  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ีหรือมีผลทาง
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  440.00  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการท่ี  อบต.สองคอนก าหนด  จ านวน  1  แห่ง   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมช  (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  งบประมาณต้ังไว้  
222,800  บาท  ต้องกำรโอนเพิ่ม  29,900  บำท 

7. ก่อสร้างโรงจอดรถ  อบต.สองคอน  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ขนาด  กว้าง  7  เมตร  ยาว  25.50  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการท่ี  อบต.สองคอนก าหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  
งบประมาณต้ังไว้  266,800  บาท  ต้องกำรโอนเพิ่ม  72,200  บำท 

8. ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน  ม.8  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  8  
ต าบลสองคอน  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยเปล่ียนท่อประปา  Dia 
2”  รอบหมู่บ้าน  หรือมีความยาวไม่น้อยกว่า  3,120  เมตร  ราละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการท่ี อบต.สองคอนก าหนด  จ านวน  1  แห่ง  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 
งบประมาณต้ังไว้  250,000  บาท  ต้องกำรโอนเพิ่ม  16,700  บำท 
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9.  ปรับปรุงอาคารส านักงาน  อบต.สองคอน  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดยเปล่ียนหลังคากระเบื้องว่าวเป็น
กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโมเนีย  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การท่ี อบต.สองคอน  ก าหนด  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน
ไฟฟ้าถนน (00242)  งบประมาณต้ังไว้  342,000  ต้องกำรโอนเพิ่ม  13,600 
บำท 

รวมยอดโอนเพิ่ม  286,800  บาท 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่งต่างๆของส านักปลัด  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  และเงินเล่ือน
ขั้นต่างๆ  จ านวน  10  อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111) งบประมาณต้ังไว้  
2,950,000  บาท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  1,249,999  บำท  โอนลด  
286,800  บำท  เหลือ  963,199  บำท 

ประธานสภา   ตามท่ี นายก อบต.  ได้น าเสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  2564  โดยจะโอนลดหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   เป็นจ านวนเงิน  286,800.-บาท  เพื่อน าไปจ่ายใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค และแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษาหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เป็นเงิน  286,800  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ
ซักถามข้อสงสัยประเด็นใด  อย่างใดหรือไม่   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  แสดงความ
คิดเห็นครับ  

ท่ีประชุม   ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นอภิปราย  และซักถาม
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางเป็นจ านวนมาก   ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้อนุญาตให้
สมาชิกฯ  ผู้ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย   ได้แสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปราย    โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯ  ได้ช้ีแจงหรือตอบประเด็นปัญหา เป็น
ระยะๆ ซึ่งท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง   จนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใด
ประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือจะแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาผู้ใดท่ีจะอภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   สมาชิกสภาผู้ใดท่ีเห็นสมควรอนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  ไปยังแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและ
ถนน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค และ
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาหมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน  
286,800  บาท  ตามท่ีนายก อบต.สองคอนเสนอ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น (ส.อบต. 
ยกมือ 16 คน) 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปี  2564  
ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค และแผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   เสนอด้วยคะแนนเสียง  
ดังนี้   ตามท่ีนายก  อบต. สองคอน   เสนอด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 

 
เห็นชอบ  16     เสียง 

   ไม่รับเห็นชอบ      - ไม่มี  
   ไม่มาประชุม   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกัน

มานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  10.50  น.  กระผมขอพักการประชุม
ไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมก่อน  แล้วเราจะมา
ประชุมในระเบียบวาระท่ี  5.3  ต่อในเวลา  11.00 น.  เชิญพักรับประทานอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องด่ืมครับ 

เลขานุการสภา       บัดนี้ เวลา 11.00 น. ผมขอด าเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาอบต.ท่ีได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าท่ี
ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จ านวน  17  คน ถือ
ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ  

 

 5.2  เร่ือง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สองคอน  เร่ือง  กำรบริหำรกิจกำรสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำห้วยไข่เขียด - วังกอง  
พ.ศ.2564  (กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอนด ำเนินกำรเอง) 

ประธานสภาฯ           ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอน  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด - วังกอง  
พ.ศ.2564  (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง)   ขอเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  น าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.สองคอน               เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และ  
                               ผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมขอน าเรียนต่อท่ีประชุมดังนี้  สืบเนื่องจากองค์การบริหาร 
                               ส่วนต าบลสองคอน ได้ด าเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               สองคอนว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ต้ังแต่  พ.ศ. 2551 เพื่อ  
                               ออกข้อบังคับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บังคับใช้กับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าในพื้นท่ี 
                               ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ซึ่งข้อบัญญัติสถานีสูบน้ า 
                               ด้วยไฟฟ้าได้ประกาศใช้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้ว  เห็นควรมีการทบทวนและ 
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                                จัดท าข้อบังคับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด – วังกอง  เพื่อเป็นประโยชน์กับ

ประชาชนผู้ใช้น้ า  และการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน  เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2564 (กรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง)  จะปรากฏในรายละเอียดท่ีได้แจกจ่าย
ให้กับทางสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้พิจารณา  ดังนี้ 

 
ร่ำง 

ข้อบังคบัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสองคอน 
ว่ำด้วย กำรบรหิำรกิจกำรสถำนสีูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ. 2564 

.................................................. 
 

 อาศัยอ านาจตามความใน  หมวด 2 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า ข้อ 6  แห่งข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า พ.ศ. 2551 (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการเอง)  และหมวด 1  ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้  โดยมี
อ านาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าและแต่งต้ังพนักงาน เพื่อด าเนินการตามข้อบัญญัติ
นี้    องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน จึงได้ออก ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ว่าด้วยการ
บริหารกิจกรรมสถานีสูบน้ าไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า“ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ว่าด้วยการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ า พ.ศ. 2564  (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง) ”  

 ข้อ 2 น้ าในพื้นท่ีบริการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หรือท่ีมาจากแหล่งอื่นๆ   หมายถึง  น้ าท่ีสูบมาจาก
สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  ห้วยไข่เขียด-วังกอง  เท่านั้น 

 ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับอื่นใดท่ีได้มีบทบัญญัติไวแ้ล้วในระเบียบนี้หรือ ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้เสีย
ท้ังส้ิน 

 

หมวด 1 

เง่ือนไขกำรรับสมัครสมำชิก 

.............................. 

 ข้อ 5 การสมัครสมาชิกของผู้ใช้น้ าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเริ่มแรก 100 บาท และจะขอคืนใน
ภายในหลังมิได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม     โดยผู้สมัครได้กรอกใบสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ าตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน   จะก าหนด 
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 ข้อ 6 สมาชิกผู้ใช้น้ าต้องเป็นผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท าการเกษตรอยู่ในเขตบริการของ
สถานีสูบน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดยผู้นั้นจะมีสิทธิ์ในท่ีดินส าหรับท าการเกษตร หรือใน
ฐานะผู้เช่าก็ได้  
 

หมวดที่ 2 

สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 

.............................. 

 ข้อ 7 สมาชิกผู้ใช้น้ า  มีสิทธิ์ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า   
และต้องมีส่วนร่วมในการตัดหญ้าลอกคลองส่งน้ าให้สามารถสูบน้ าเข้าพื้นท่ีท าการเกษตรได้โดยสะดวก 

 ข้อ 8 สมาชิกผู้ใช้น้ ามีสิทธิ์ได้รับน้ าเพียงพอต่อการใช้น้ าเพื่อท าการเกษตร    ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน เป็นผู้จัดสรรใช้น้ า 

 ข้อ 9 สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าท่ี ต้องให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ในการดูแล
ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ า หรือ เมื่อมีการร้องขอ 

 ข้อ 10 สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าท่ีต้องเสียค่าอัตราค่าน้ า และค่าบริการและค่าธรรมเนียม ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน เรียกเก็บจากสมาชิก 
 

หมวด 3 

ก ำหนดเวลำกำรสูบน้ ำและพืน้ที่กำรเกษตรที่จะได้รับน้ ำ 

..................................... 
 

ข้อ 11 การก าหนดสูบน้ าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ าได้ 2 ฤดู คือฤดูข้าวนาปี และฤดูท านาปรัง หมายความ
ถึงการท าถั่วเหลือง ข้าวโพด และการท าเกษตรอื่นๆ 

(1) ก าหนดระยะเวลาสูบน้ า   ในระหว่าง เวลา 07.00 – 18.00 น.   แต่ถ้าน้ ายังไม่เพียงพอ  ก็
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนเวลาให้สามารถยืดหยุ่นได้  แต่ได้ไม่เกินเวลา  24.00 น.  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน
ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนใกล้สถานีสูบน้ า       ท้ังนี้การขออนุญาตการเปิดใช้น้ าต้องมีการท าเป็นหนังสือ   เพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

(2) พื้นท่ีท่ีจะได้รับน้ า (พื้นท่ีตามสัญญาขอรับบริการขอใช้น้ าในฤดูการผลิตในปีนั้น) 

ข้อ 12 พื้นท่ีท่ีจะได้รับน้ า   จะต้องเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมของสมาชิกผู้ใช้น้ า   และสมาชิกต้องท า
สัญญาจ่ายค่าอัตราค่าน้ า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และได้ตัดหญ้าลอกคลองส่งน้ าเรียบร้อยเสียก่อน 

ข้อ 13 องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ขอสงวนสิทธิ์อันใดท่ีเกี่ยวกับการก าหนดเวลาการสูบน้ า 
และพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีจะได้รับน้ า  เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้น้ ามิได้จ่ายอัตราค่าน้ า  หรือมีสมาชิกแจ้งความจ านงขอ
ใช้น้ าจ านวนน้อย ไม่คุ้มค่าต่อการบริหารจัดการ    หรือยังไม่ได้ตัดหญ้าลอกคลองส่งน้ าเรียบร้อยก่อนสูบน้ า     
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน อาจจะพิจารณางดสูบน้ าในครั้งนั้นไว้ก่อนกไ็ด้ 
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หมวด 4 

อัตรำค่ำน้ ำ ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจำกสมำชิก 

 ....................................... 
 

ข้อ 14 อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ให้ใช้อัตราดังนี้ 

(1) พื้นท่ีท าการเกษตรฤดูท านา  แยกเป็น 

  -ปลูกข้าวนาปี     ไร่ละ 330 บาท       (รวมค่าตัดหญ้าลอกคลอง) 

  -ปลูกข้าวดอ     ไร่ละ 280 บาท       (รวมค่าตัดหญ้าลอกคลอง) 

(2) พื้นท่ีท าการเกษตรท าถั่วเหลือง    ไร่ละ 280 บาท       (รวมค่าตัดหญ้าลอกคลอง) 

(3) พื้นท่ีท าการเกษตรท าข้าวโพด     ไร่ละ 330 บาท       (รวมค่าตัดหญ้าลอกคลอง) 
 

เฉพาะการท าข้าวโพด องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จะพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ
จัดเก็บ ตามปริมาณการจ่ายน้ าให้แก่เกษตรกรด้วยก็ได้ 

(4) พื้นท่ีท าการเกษตร โดยกรณีผันน้ าโดยใช้เครื่องสูบน้ าต่อจากคลองส่งน้ า หรือพื้นท่ีรับน้ าแล้วแต่
กรณี อีกทอดหนึ่ง ให้คิด ครึ่งราคา ของอัตราท่ีก าหนดไว้ 

กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร ค านวณ ไม่ถึง หนึ่งไร่ หรอืมีเศษของไร่   ให้คิดอัตราค่าน้ า ตามสัดส่วนของ
พื้นท่ี 

ข้อ 15 ระยะเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกผู้ใช้น้ า 

 - ฤดูนาปี อัตราบริการนาปี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน เดือน ธันวาคม ของทุกปี 

 - ฤดูนาปรัง อัตราค่าบริการนาปรัง (ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด และการท าการเกษตรอื่นๆ จะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมใน เดือน เมษายน ของทุกปี 

ข้อ 16 ค่าปรับ  กรณีสมาชิกผู้ใช้น้ าละเมิด  ต่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2551   และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนว่าด้วยการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ าไฟฟ้า ห้วยไข่เขียด-วังกอง   ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือได้ท าการสอบสวนว่าได้ละเมิดจริง  
สมาชิกผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับ  รายละไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งท่ีกระท าละเมิดต่อข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดี ท้ัง
ทางแพ่งและอาญา กับผู้กระท าความผิดได้ 

ข้อ 17 อัตราค่าน้ า และค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก  องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงแก้ไข อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมได้   เมื่อเห็นว่าอัตราไม่เหมาะสมตาม
ภาวะเศรษฐกิจ  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จะประกาศให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบล่วงหน้าให้ทราบ
ทุกครั้งไป 
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หมวด 5 

เง่ือนไขเก่ียวกับกำรขอใช้น้ ำ กำรยกเลิกกำรใช้น้ ำ 

………………………………….. 
 

ข้อ 18 สมาชิกผู้ขอใช้น้ าต้องมาท าสัญญาขอรับบริการขอใช้น้ า กับ องค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด  โดยใช้แบบสัญญาท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ก าหนด ของฤดูท านา   
หรือตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 19 สมาชิกผู้ใช้น้ าสามารถขอยกเลิกใช้น้ าดังกล่าวได้  ท้ังนี้ต้องแจ้งให้  องค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน ตามแบบท่ีก าหนด และองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้อนุมัติเสียก่อน    จึงจะถือว่าได้รับการ
บอกเลิกการใช้น้ า 

           จึงขอความเห็นชอบให้สภาพิจารณาอนุมัติต่อไป   
  
ประธานสภา   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้น าเสนอเรื่องเพื่อขอให้

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด - วังกอง  พ.ศ.2564  (กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง)  ดังกล่าวต่อสภาข้างต้น มีสมาชิก
สภาท่านใดมีประเด็นท่ีจะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ 

ท่ีประชุม   ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถาม  
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกันอย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้ 
สมาชิกฯผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย
โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะๆซึ่งท่ีประชุม
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย  
และแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภา   ตามท่ีท่านได้แสดงความคิดเห็น  และอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด - วังกอง  พ.ศ.2564  (กรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง)  แล้ว  มีสมาชิกสภาท่านใด  มีประเด็นข้อ
สงสัยจะซักถามเพิ่มเติม  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมท่านสมาชิก สภาฯ  
ผู้ใดท่ีเห็นว่าสมควรอนุมัติร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด - วังกอง  พ.ศ.2564  (กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง)  โปรดยกมือครับ   (สมาชิกสภา 
อบต.  ยกมือ  16  ท่าน) 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด - วังกอง  พ.ศ.2564  (กรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง)  โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือมีความเห็น
แย้ง   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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  เห็นชอบ 16   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
  ไม่มาประชุม -      เสียง 
  งดออกเสียง 1     เสียง 
 

ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้ประชุมกัน
มานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  12.00  น.  กระผมขอพักการประชุม
ไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน  แล้วเราจะมาประชุมใน
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่นๆ  ต่อในเวลา  13.00 น.  เชิญพักรับประทานอาหาร
กลางวันครับ 

เลขานุการสภา    บัดนี้ เวลา 13.00 น. ผมขอด าเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกสภาอบต.ท่ีได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา ทุกท่านเข้าท่ี
ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  จ านวน  17  คน ถือ
ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ 

 5.3  เร่ือง  พิจำรณำแก้ไขแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น   ขอเชิญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  น าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  ขอ
เชิญครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  และประกาศใช้ไปแล้ว  เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  2562  
ท้ังนี้  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  และ
หนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว1095  ลงวันท่ี  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  หมวด  4  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ  
21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เนื่องจากแก้ไข
ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง  โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข  ฉบับท่ี  5  ขึ้น  เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รายละเอียดดังนี้ 
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ประธานสภา              ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ได้น าเสนอเรื่องเพื่อขอให้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวต่อสภาข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใดมี
ประเด็นท่ีจะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ 

ท่ีประชุม   ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถาม  
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกันอย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้ 
สมาชิกฯผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย
โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะๆซึ่งท่ีประชุม
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย  
และแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภา   ตามท่ีท่านได้แสดงความคิดเห็น  และอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  มีสมาชิกสภาท่านใด  มีประเด็นข้อ
สงสัยจะซักถามเพิ่มเติม  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมท่านสมาชิก สภาฯ  
ผู้ใดท่ีเห็นว่าสมควรอนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภา 
อบต.  ยกมือ  16  ท่าน) 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือมี
ความเห็นแย้ง   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 
  เห็นชอบ 16   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
  ไม่มาประชุม -      เสียง 
  งดออกเสียง 1     เสียง 
 
ระเบียบวำระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุม

ทราบหรือไม่ครับขอเชิญครับ 
สารวัตรก านัน                         เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการ 
ต าบลสองคอน              ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางล าเยา  แก้วฟอง  สารวัตรก านันต าบลสองคอน  ดิฉันมี

เรื่องท่ีจะสอบถามในท่ีประชุม  ดังนี้ค่ะ  ดิฉันอยากจะทราบว่าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านโพนดู่  จะสามารถให้บริการน้ าแก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าได้หรือยัง เพราะขณะนี้
กลุ่มผู้ใช้น้ าได้ปลูกข้าวกันแล้วค่ะ  ดิฉันมีเรื่องท่ีจะสอบถามเพียงเท่านี้ค่ะ   

นายช่างโยธา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่าน  กระผมนายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญ
งาน  กระผมขอช้ีแจงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้ด าเนินการซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนดู่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  สามารถท่ีจะด าเนินการสูบน้ า
ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าได้แล้ว  เพียงแต่ตอนนี้ก าลังจะก าหนดวันเพื่อเชิญสมาชิก 
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                                   กลุ่มผู้ใช้น้ ามาซักซ้อมท าความเข้าใจในการให้บริการ  ก าหนดเส้นทางการบริการน้ าและ

มาท าสัญญาขอใช้น้ า แล้วกจ็ะให้บริการน้ าได้ครับ  ขอบคุณครับ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน             เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วม 
หมู่ท่ี  7                         การประชุมทุกท่าน  กระผมนายประมวล  บุสอน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7  กระผม

อยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7  ว่าได้ด าเนิน
โครงการไปถึงไหนแล้วครับ  กระผมมีเรื่องท่ีจะสอบถามเพียงเท่าน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

หัวหน้าส านักปลัด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ดิฉันขอช้ีแจงรายละเอียด
ดังน้ี  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้ว่าจ้างบริษัทโซล่าเซลล์  

                                   อินโนเวช่ัน  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ด าเนินการตามโครงการโซล่าเซลล์ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมูท่ี  7  เป็นเงิน  450,000.-บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยก าหนด
ท างานจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  23  ธันวาคม  2563  ระยะเวลาด าเนินงาน  30  
วัน  ซึ่งบริษัทเองก็ได้ด าเนินการแต่ไม่สามารถเจาะหาแหล่งน้ าได้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอน  จึงได้แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง  และด าเนินการส่งคืนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้วค่ะ   

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน                เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก 
หมู่ท่ี  9                          ท่าน  ดิฉันนางจันทร์เพ็ง  อุ่นค า  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  9  ดิฉันอย่างจะ

เสนอต่อท่ีประชุมคือ  หมู่ท่ี  9  มีความต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ครบทุกซอย 
เน่ืองจากหมู่บ้านเฉลิมราชย์มีซอยมากและยังเป็นซอยลูกรังอยู่ จึงอยากให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอนพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวก และ
ไมเ่กิดอุบัติเหตุค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นักวิเคราะห์ฯ                   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางสาวนฤนาถ  ปั้นนาง ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญงาน ดิฉันขอ
ช้ีแจงคือ  หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  ก็ขอให้ด าเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน มอง
ในภาพรวมของหมู่บ้านว่าโครงการใดส าคัญต่อประชาชน แล้วน าโครงการดังกล่าว เสนอ
เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไปค่ะ 

รองประธานสภาฯ              เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางอรทัย  ค าอ้าย  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  
ดิฉันมีเร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุม  คือ  หมู่บ้านโพนดู่ได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เกี่ยวกับเรื่องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนออกให้บริการจัดเก็บขยะ ซึ่งมติท่ี
ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนออกจัดเก็บให้ค่ะ  จึงอยากแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนทราบว่าจะออกให้บริการประชาชนได้เมื่อไหร่ค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  
ดิฉันนางค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ดิฉันขอช้ีแจงดังน้ีค่ะ  
เร่ืองของการออกให้บริการจัดเก็บขยะหากหมู่บ้านท่าน หรือหมู่บ้านใดก็ตามท่ีต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนออกให้บริการจัดเก็บขยะให้  หมู่บ้านน้ันจะต้องมี
สถานท่ีให้รถขยะน าขยะไปท้ิง  และขอให้หมู่บ้านแจ้งรายช่ือผู้ท่ีมีความประสงค์ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอนจัดเก็บขยะให้  เมื่อองค์การ 
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                            บริหารส่วนต าบลสองคอนได้รายช่ือแล้ว จะมีการกรอกใบสมัคร เก็บค่าค่าบริการ แล้ว

องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนจะน าเอาถังขยะไปไว้ท่ีหน้าบ้านผู้ท่ีแจ้งความ
ประสงค์เข้ามา และก็จะก าหนดวันออกจัดเก็บขยะต่อไปค่ะ  ขอช้ีแจงแนวทาง
เบ้ืองต้นให้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  3 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน  ดิฉันนางจ ารัส  ท้าววงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน  หมู่ท่ี 3  ดิฉันมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คือ
ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองคอน ตอนนี้มันเกิดการช ารุดเนื่องจากมี
ผู้รับเหมาวางระบบประปาได้ขุดถนนเพื่อวางท่อน้ า แล้วน าปูนมาประปิดทับรอยท่ีขุด 
ซึ่งตอนนี้ปูนดังกล่าวมันได้แต่ ท าให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การสัญจรไปมาไม่
สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  จึงอยากฝากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  
ช่วยด าเนินการให้ด้วยคะ  ขอบคุณค่ะ   

นายช่างโยธา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน  กระผมนายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน  ใน
เรื่องถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระผมจะด าเนินการประสานผู้รับ จ้างให้เข้า
ด าเนินการแก้ไขให้ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุม

ทราบหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา พร้อมนี้ขอขอบ 
พระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณและขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุมเวลา   14.00  น. 
 
               (ลงช่ือ)      ดิเรก  บุญเทศ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       ( นายดิเรก  บุญเทศ  ) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ   
เมือ่  29  มิถุนายน  2564 
 

 (ลงช่ือ)           สังเวียน  พันแพง        ประธานกรรมการ 
                (นายสังเวียน  พันแพง) 

 
 

(ลงช่ือ)          กิตติพงษ์  เอียวงษ์        กรรมการ 
     (นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ ) 
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(ลงช่ือ)            แสงรุณ  สีกา             กรรมการ 
        (นางแสงรุณ  สีกา)  
 

 
(ลงช่ือ)             ม่วน  สอนงอก     กรรมการ 

        (นายม่วน  สอนงอก) 
 

 
(ลงช่ือ)          จ ารัส  ท้าววงษ์        เลขานุการ 

      (นางจ ารัส  ท้าววงษ์)          
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  ในการประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1/2564  วันท่ี  10  สิงหาคม  2565 

 
                     (ลงช่ือ)    เมฆินทร์  อินทะยศ     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 

           (นายเมฆินทร์  อินทะยศ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


